



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๓
ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/ ๗๕๐๓ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม.....

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ๑๑๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับศูนย์ป่าไม้สงขลาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) <http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ที่ ๑๑๕ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ออกปฏิบัติราชการภาคสนาม

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา โดยมอบหมายให้ นายพิชัย ไชยกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ไปปฏิบัติงานประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา อีกหน้าที่หนึ่ง ศูนย์ป่าไม้สงขลา ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอมอบหมายให้พนักงานราชการรายนายพิชัย ไชยกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๓๗ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ปฏิบัติงานภาคสนามของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา อีกหน้าที่หนึ่ง ศูนย์ป่าไม้สงขลา เพื่อออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติด้านการข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากได้รับการสั่งการจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลาสามารถสนับสนุนการออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูล และปัตตานีได้ด้วย เพื่อจะเป็นผลดีแก่ทางราชการ และให้อยู่ในความควบคุมของ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) ไพโรจน์ นัครา

(นายไพโรจน์ นัครา)

มักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรณา จันทบุลย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน